

ỦY BAN NHÂN DÂN  
THỊ XÃ VIỆT YÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND-VP  
V/v giao nhiệm vụ chuẩn  
bị nội dung phục vụ giao  
ban Chủ tịch UBND tỉnh  
tháng 5/2024

Việt Yên, ngày tháng 5 năm 2024

Kính gửi: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thị xã

Thực hiện Công văn số 2324/UBND-TH ngày 08/5/2024 của UBND tỉnh về việc chuẩn bị nội dung phục vụ hội nghị giao ban của Chủ tịch UBND tỉnh với Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố tháng 5/2024, Chủ tịch UBND thị xã giao nhiệm vụ như sau:

1. Phòng Tài chính – Kế hoạch:

Báo cáo đánh giá khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 5 và 05 tháng đầu năm 2024; tình hình thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã; tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia;

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thị xã và địa bàn các xã, phường (theo biểu số 01).

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường:

Báo cáo công tác giải phóng mặt bằng, quản lý tài nguyên, khoáng sản, khai thác đất san lấp, xử lý rác thải; tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm.

Phối hợp, cung cấp thông tin tiến độ GPMB các công trình, dự án trọng điểm do cấp tỉnh quản lý mà địa phương được giao thực hiện nhiệm vụ GPMB; gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp trước ngày 20/05/2024 (theo biểu số 01).

3. Thanh tra thị xã:

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan báo cáo tình hình công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và một số nội dung cần quan tâm.

4. Các cơ quan, đơn vị:

Căn cứ nhiệm vụ được giao báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được chủ tịch UBND tỉnh giao tại Thông báo Kết luận số 100/TB-UBND ngày 08/3/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh, chủ động báo cáo kết quả về Văn phòng HĐND và UBND thị xã để tổng hợp báo cáo theo quy định (theo biểu số 02).

Chủ động tham mưu cho UBND thị xã các ý kiến đề xuất, kiến nghị với UBND tỉnh theo từng lĩnh vực gửi về Văn phòng HĐND và UBND thị xã để tổng hợp.

5. Báo cáo của các cơ quan, đơn vị gửi về Văn phòng HĐND và UBND thị xã **trước ngày 20/5/2024** để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quan tâm và tổ chức triển khai thực hiện theo yêu cầu./.

*(Gửi kèm Thông báo số 100/TB-UBND ngày 08/3/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh; Công văn số 2324/UBND-TH ngày 08/5/2024 của UBND tỉnh)*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã (b/c);
- LĐVP, CVTH;
- Lưu: VT

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Trần Đỗ Thảo**

**Biểu số 1**

STT	Nội dung nhiệm vụ	Kế hoạch thực hiện năm 2024 (Số lượng/ khối lượng/ diện tích).	Kết quả 5 tháng đầu năm 2024		Ghi chú
			Số lượng/ khối lượng/ diện tích.	Tỷ lệ	
1	- Thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công - CTMTQG				
2	Giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm				

**Biểu số 2**

STT	Nội dung nhiệm vụ được giao	Kết quả		Ghi chú
		Đang thực hiện (Đến đâu?)	Đã hoàn thành (Như thế nào?)	
1	Về đề nghị đẩy nhanh tiến độ thẩm định các hồ sơ thu hút đầu tư của các dự án để sớm triển khai thực hiện, chuyển mục đích sử dụng đất: Yêu cầu UBND thị xã Việt Yên cung cấp danh sách hồ sơ dự án chậm thẩm định trước ngày 15/3/2024 để Văn phòng UBND tỉnh có văn bản đôn đốc thực hiện.			
2	Về đề nghị đẩy nhanh tiến độ tính tiền sử dụng đất đối với các dự án khu đô thị, khu dân cư thu hút đầu tư.			
3	Về đề nghị cho phép triển khai một số dự án khu dân cư: UBND thị xã Việt Yên rà soát điều kiện, tình hình thực tế, báo cáo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn chỉ đạo thực hiện.			
4	Về đề nghị các chủ đầu tư bàn giao quỹ đất thương mại dịch vụ sớm cho địa phương để thu hút đầu tư			
5	Về đề nghị cho phép xử lý vi phạm đất đai theo Chỉ thị số 19-CT/TU linh hoạt để triển khai thực hiện. UBND thị xã Việt Yên căn cứ tình hình thực tiễn thực hiện đảm bảo đúng quy định.			
6	Về kiến nghị liên quan đến Lò đốt rác Thượng Lan: UBND thị xã Việt Yên thực hiện theo đúng quy định và hướng dẫn của Bộ Tài chính			